



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก
ระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กับหน่วยงาน และองค์กรในภูมิภาคตะวันตก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก จัดทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ฝ่ายหนึ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหอการค้าในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “หน่วยงานและองค์กรในภูมิภาคตะวันตก” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับหน่วยงานและองค์กรในภูมิภาคตะวันตก ที่จะกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางที่จะพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก ในประเด็น ดังนี้

1. พัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวแบบสหวิทยาการ เพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือแนวทางในบริหารจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับหน่วยงาน และองค์กรในภูมิภาคตะวันตก
3. พัฒนานักวิจัยด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนางานวิจัยการท่องเที่ยว และองค์ความรู้ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
5. พัฒนางานวิจัยเชิงประเด็น อาทิ การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประเด็นวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี

ลงนาม
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์)
 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ลงนาม
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงนาม
(พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)
ตำแหน่ง คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร)
ตำแหน่ง คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงนาม
(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ)
ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงนาม
(นายวรพล จันทร์งาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ลงนาม
(นายจรัญ อันมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

ลงนาม
(นายมงคล วิมลรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ลงนาม
(นายรัชชสิทธิ์ ศิลปภักดิ์)
ตำแหน่ง รองประธาน ปฏิบัติราชการแทน
ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

ลงนาม
(นายสุกิจ ศรีบัวทอง)
ตำแหน่ง รองประธาน ปฏิบัติราชการแทน
ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม